

ติตหวัดในรอบ 24 ชม. เพิ่มอีก 71 คน (20/6/2552)

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 20 มิถุนายน 2552, 02:55 น.

ไทย ติดเชื้อหวัดใหญ่ 2009 อีก 71 รายในรอบ 24 ชั่วโมง ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มนักเรียนเดิม ลักษณะการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ทั่วไป สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับกรมควบคุมโรค และผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ สหรัฐฯ ทำแบบจำลองการระบาดของเชื้อหวัดนรกเสนอผู้บริหารประเทศ ในการตัดสินใจใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่เหมาะสม ขณะที่ผู้ป่วยทั่วโลกพุ่งสูงถึง 4 หมื่นคน ใน 89 ประเทศ ซึ่งเหตุสหรัฐฯมีการระบาดของโรคหนัก เพราะอากาศหนาวยืดเยื้อประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัด ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แบบรายวันไปแล้ว แม้กระทรวงสาธารณสุขจะแถลงว่า สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้ เพราะเป็นโรคที่ไม่มีความรุนแรง ลักษณะอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล แต่ปรากฏว่าในรอบ 24 ชั่วโมงก็มีผู้ป่วยถึง 71 ราย

ทั้งนี้ นพ.ไพจิตร วราชาติ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการศูนย์ควบคุมป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ฯ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ว่า ได้รับรายงานผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการผู้ติดเชื้อ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมง มีทั้งหมด 71 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มนักเรียนเดิมจำนวน 63 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ที่เกิดการติดเชื้อภายในประเทศ 7 ราย ที่เหลืออีก 1 ราย เป็นการติดเชื้อมาจากต่างประเทศ ผู้ป่วยทั้งหมดมีอาการไม่แตกต่างกับไข้หวัดใหญ่ทั่วไป จากการติดตามสถานการณ์โรคนี้พบว่ามี ความรุนแรงไม่ต่างจากโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วไป ที่ระบาดตามฤดูกาล อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยทั่วโลกเพียงร้อยละ 0.4 ผู้ที่เสียชีวิตในต่างประเทศส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพมาก่อน เช่น มีโรคประจำตัว การแพร่ระบาดของโรคนี้มีลักษณะ เหมือนกับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะพบเด็กนักเรียนป่วยกระจายตามโรงเรียนต่างๆ มาตรการปิดโรงเรียนจึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

ขณะที่นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีเว็บไซต์ของสำนักงานระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ลงชื่อโรงเรียนที่ปิดเรียนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 คลาดเคลื่อนจนสร้างความสับสนให้แก่ ผู้ปกครองว่า ได้สั่งให้ปรับปรุงการลงชื่อโรงเรียน ที่มีเด็กติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แล้ว และให้ตรวจสอบกับ กระทรวงศึกษาธิการก่อนลงข้อมูลในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงข้อมูลในเว็บไซต์เป็นหมอ อาจจะไม่เชี่ยวชาญชื่อ ของโรงเรียน

วันเดียวกันที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคาดการณ์และรับมือเชื้อไข้หวัด ใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 ซึ่งเป็นการหารือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดย ศ.นพ. ประเสริฐ เอื้อวรากุล นายกสมาคมไวรัสวิทยา กล่าวว่า ต้อง ยอมรับว่าไม่สามารถหยุดการระบาดของโรคได้ แต่สามารถควบคุมไม่ให้ระบาดในวงกว้าง ล่าสุดนักวิจัยและผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ จึงหารือกัน โดยร่วมกับ ดร.ดีเรค คัมมิงส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ศึกษาแบบจำลองการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาด จัดทำเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารประเทศ ในการตัดสินใจใช้มาตรการควบคุมและป้องกัน โรคที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ของ ประเทศไทย เบื้องต้นได้มุ่งเน้นไปที่การศึกษา แบบจำลองมาตรการป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อในโรงเรียน

"ขณะนี้ ดร.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร สำนักระบาดวิทยา อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลมาตรการการควบคุมการ แพร่กระจายเชื้อในโรงเรียนว่า มีมาตรการรูปแบบใดบ้าง ซึ่งจะนำมาพัฒนาเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการ คาดการณ์ในอนาคต คาดว่าภายใน 1 สัปดาห์ น่าจะทราบผลเบื้องต้น เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน เบื้องต้นจึง อยากรเสนอให้ประเทศไทยควรจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะ อาจเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์หรือกระทรวง สาธารณสุข เป็นตัวหลัก เพื่อทำหน้าที่ศึกษาโมเดลเกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ ไม่เช่นนั้นก็ จะต้องดำเนินการแบบฉุกเฉินอย่างนี้" ศ.นพ.ประเสริฐกล่าว

ขณะที่นายสายัณ พุทธิลา ผอ.สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ช่วงเย็นของทุกวัน จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้และแจก หน้ากากอนามัยให้นักศึกษา น้องใหม่กว่า 4,500 คนที่เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์ให้รุ่นน้องสวมใส่เพื่อป้องกันการ สัมผัส และการติดเชื้อจากการที่มารวมกลุ่มใกล้ชิดกัน

ด้านนางพัชรี สอนแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวว่า ได้จัดทำคู่มือไข้หวัดแจก ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศทุกคน และจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไข้หวัดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย และยังได้ติดต่อซื้อเครื่องมือตรวจหาเชื้อหวัดจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ เพื่อนำมาตรวจให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจ

พระพรหมมณี กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กล่าวว่า คณะกรรมการ มหาเถรฯ ได้กำชับให้พระสังฆาธิการแต่ละวัดสั่งการให้ พระลูกวัดคอยดูแลทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ภายใน วัด และดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เน้นกินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และซักล้างผ้าจีวรให้สะอาด ส่วนเรื่องการใช้น้ำกากอนามัย หากว่าพระรูปนั้นมีอาการ ไอ หรือเป็นหวัด ให้ใช้น้ำกากอนามัยได้ไม่ขัดต่อหลัก พระธรรมวินัย แต่หากต้องรับกิจนิมนต์ไปงานข้างนอก ไม่ควรใส่ เพราะจะดูไม่เหมาะสม

ใน ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ในต่างประเทศ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ วันที่ 19 มิ.ย. ว่านับแต่พบการระบาดในเม็กซิโกเมื่อปลายเดือน มี.ค. จนถึงขณะนี้ มีผู้ป่วยแล้วใน 89 ประเทศทั่วโลกเกือบ 40,000 คน ผู้เสียชีวิตประมาณ 170 คน ชาติที่มีการระบาดมากที่สุดในโลก 3 อันดับแรก คือ สหรัฐฯ ระบาดมากที่สุด 17,855 คน แต่ผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลมีอยู่ราว 1,600 คน ผู้เสียชีวิตมีอย่างน้อย 44 คน เม็กซิโกพบผู้ป่วยเพิ่มกว่า 540 คน ยอดผู้ป่วยทั่วประเทศมีเพิ่มเป็น 7,624 คน แต่ผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 113 คน และอันดับ 3 แคนาดา มีผู้ป่วย 4,906 คน ผู้เสียชีวิต 12 คน

ขณะเดียวกัน รายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (ซีดีซี) ของสหรัฐฯ พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ สหรัฐฯหลายคนยังป้องกันตัวเองไม่ดีพอ ขณะดูแลผู้ติดเชื้อ แม้ได้รับข้อแนะนำสวมถุงมือกับหน้ากากป้องกันโรค และมาตรการอื่นๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มนี้ติดไวรัสถึง ราว 80 คน ดร.แดเนียล เจอร์นิแกน ผู้เชี่ยวชาญด้านไข้หวัด ของซีดีซี ระบุว่า ในกลุ่มผู้เสียชีวิตในสหรัฐฯ หลายคน เป็นวัยรุ่น ผู้ใหญ่ เด็ก และผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ส่วน ราว 40% ของผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลล้วนมีอาการ อื่นๆอยู่ด้วย เช่น หืดหอบ เบาหวาน โรคหัวใจ และอาการ อื่นๆ ซีดีซียังพบด้วยว่า ด้วยอุณหภูมิที่หนาวเย็นกินเวลานานขึ้นในปีนี ทำให้ไวรัสการระบาดได้ดีในสหรัฐฯ โดยเฉพาะในเมืองหรือพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น

ขณะที่ชาติแถบอเมริกาใต้ ยังพบมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ชาติมีการระบาดหนักสุด คือ ชิลี และอาร์เจนตินา ต่าง พบผู้ป่วยรายใหม่หลายร้อยคน ปัจจุบันชิลีมีผู้ป่วยทั้งหมด 2,335 คน อาร์เจนตินามียอดผู้ป่วย 946 คน ผู้เสียชีวิตมี 5 คน

เช่นเดียวกับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ออสเตรเลีย ยังเป็นชาติที่มีการระบาดมากที่สุด มีผู้ป่วย 2,199 คน ล่าสุด มี ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 คน เป็นชายวัย 26 ปี ชาวเผ่าอะบอริจิน จากรัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย เดินทางมารักษาตัวที่ โรงพยาบาล "รอยัล อดิเลซ ฮอस्पิตอล" เมืองออดิเลซ รัฐเซาท์ ออสเตรเลียด้วยอาการปอดบวม เจ้าหน้าที่เผย ว่า ไม่ได้เสียชีวิตจากไวรัสสมอง แต่ไม่ระบุสาเหตุชัดเจน และต้องรอผลตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเผยเพียง ว่า มีอาการอื่นๆแทรกซ้อนอยู่ก่อนแล้ว ทำให้ยังระบุไม่ได้ว่าเขาเป็นผู้เสียชีวิตคนแรกในออสเตรเลีย

ส่วน ฟิลิปปินส์พบผู้ป่วยใหม่ 116 คน ส่งผลให้ ผู้ป่วยทั้งหมดเพิ่มเป็น 193 คน สิงคโปร์พบผู้ป่วยใหม่ 11 คน ยอดผู้ป่วยทั้งหมดมี 77 คน มาเลเซียมีผู้ป่วยทั้งหมด 27 คน ฮองกงโรงเรียนนับสิบแห่งทั่วเกาะต้องปิดการเรียน เมื่อสัปดาห์ก่อน และเลิกใช้วิธีการสอนทางอินเตอร์เน็ต ช่วยให้การเรียนไม่หยุดชะงัก นักเรียนสามารถสอบถาม และโต้ตอบรวมทั้งส่งการบ้านกับครูทางอินเตอร์เน็ตได้ เลย

ด้านนิวซีแลนด์ ซึ่งมีผู้ป่วยทั้งหมด 216 คนแล้ว แต่ส่วนใหญ่อาการไม่หนัก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเชื่อว่า ตัวเลข ผู้ป่วยน่าจะเลย 1,000 คน เพราะเริ่มระบาดในที่ชุมนุมชน นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ยังปรับเปลี่ยนแนวทางรับมือการ ระบาดใหม่ด้วย กรณีผู้ป่วยไม่รุนแรงให้กักตัวเอง อยู่ที่บ้าน รายที่ป่วยหนัก จึงจะรักษาด้วยยาต้านไวรัส "ทามิฟลู" ส่วนป้าวัย 70 ปีพบผู้ป่วยคนแรกของประเทศ เพิ่งเดินทางกลับจากออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ อาการไม่ รุนแรง

สถานการณ์ ในฝั่งยุโรป เนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีผู้ป่วย 87 คน ทางกาตัดสินใจสั่งซื้อวัคซีนต้านไวรัสสมอง 34 ล้านชุด จากผู้ผลิตหลายบริษัท กำหนดส่งมอบภายในสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับประชากรทั้งหมดราว 16 ล้านคน โดยจัดไว้ให้คน ละ 2 โดส เพราะเจ้าหน้าที่เห็นว้าวัดขึ้นเพียงโดสเดียว อาจต้านไวรัสสมองไม่อยู่

ที่มา: <http://www.thairath.co.th/today/view/14054>